



ฉบับที่ 6/2563

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ เดือนมีนาคม ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนมีนาคม 2563 หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูงในหลายหมวดการใช้จ่าย ตามกำลังซื้อที่อ่อนแอ ผลจากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งทำให้การจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง ประกอบกับรายได้เกษตรกรกลับมาหดตัว ตามผลผลิตปาล์ม น้ำมัน และกุ้งขาวที่ลดลง มีเพียงการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังขยายตัวได้เพียงเล็กน้อย ด้านอุปสงค์ต่างประเทศลดลงมากจากการระบาดของ COVID-19 เช่นกัน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมูลค่าการส่งออกหดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวสูง แม้ว่าการผลิตถุงมือยางและอาหารทะเลกระป๋องจะยังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนปรับตัวขึ้นตามการลงทุนภาครัฐ ผลจากการเร่งเบิกจ่ายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวในระดับต่ำ **ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาหดตัวสูงตามการปรับลดลงของราคาพลังงานและราคาอาหารสด ขณะที่อัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

ผลผลิตภาคเกษตร หดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามปริมาณกุ้งขาวที่ลดลงมาก หลังเกษตรกรลดการลงลูกกุ้งในเดือนธันวาคม 2562 จากสัญญาณการบริโภคที่ลดลงและราคาที่ต่ำกว่าปีก่อน ด้านผลผลิตปาล์ม น้ำมันหดตัวน้อยลง เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงให้ผลผลิตตามฤดูกาล ขณะที่ผลผลิตยางพาราขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน **ด้านราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัวชะลอลงมาก โดยแม้ว่าราคากุ้งขาวจะหดตัวน้อยลง จากปริมาณผลผลิตลดลง แต่ราคายางพารากลับหดตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้ความต้องการใช้ยางพาราลดลง ประกอบกับราคาปาล์มน้ำมันที่ชะลอลงเล็กน้อย ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ชะลอลงมาก ประกอบกับผลผลิตหดตัวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้**รายได้เกษตรกรกลับมาหดตัว**

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 70 โดยลดลงในทุกสัญชาติ รวมถึงรัสเซียที่กลับมาหดตัวในเดือนนี้ เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อชะลอการระบาดของ COVID-19 ทำให้สายการบินจำนวนมากจำเป็นต้องยกเลิกและลดจำนวนเที่ยวบินที่เดินทางมายังภาคใต้ของไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้า หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ผลจากการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้ความต้องการลดลงในหลายกลุ่มสินค้า ส่งผลต่อเนื่องทำให้**การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวสูง** โดยการผลิตรายการแปรรูปหดตัวในทุกประเภทสินค้าทั้งน้ำยางข้น ยางแท่งและยางผสมสารเคมี ตามคำสั่งซื้อที่ลดลงในมาเลเซียและจีน เช่นเดียวกับการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่หดตัว โดยเฉพาะปลาหมึกแช่เย็นแช่แข็ง อีกทั้งยังมีการเลื่อนการส่งมอบสินค้าในหลายตลาดหลัก อาทิ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ด้านการผลิตและส่งออกสินค้าในกลุ่มไม้ยางพาราแปรรูปหดตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟเบอร์บอร์ดยังคงเพิ่มขึ้นตามคำ

สั่งซื้อของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง นอกจากนี้ การผลิตถุงมือที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอาหารทะเลกระป๋องที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในหลายประเทศเพื่อเก็บสต็อกและกักตุนไว้บริโภคในช่วง COVID-19

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน เป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้กำลังซื้อภาคครัวเรือนอ่อนแอตามรายได้ครัวเรือนที่ลดลง อีกทั้งความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายใช้สอยลดลงเช่นกัน ทั้งนี้การใช้จ่ายลดลงในหลายหมวดสินค้า โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย จากผลของมาตรการจำกัดการระบาดของโรคที่เข้มงวดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญ อาทิ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ และสงขลา ด้านการใช้จ่ายหมวดยานยนต์หดตัวมากขึ้นทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลับมาขยายตัวได้ในหมวดอาหาร เนื่องจากการเร่งซื้อจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต่ำ แม้ว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนยังคงหดตัวตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ลดลงในอุตสาหกรรมไม้อย่างพาราแอสโตรูปและการผลิตกระดาษ เช่นเดียวกับยอดจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ยังคงหดตัว อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรการลงทุนในภาคก่อสร้างขยายตัวได้ตามการขยายตัวของพื้นที่อนุญาตก่อสร้างและมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ใช้ในงานก่อสร้าง สอดคล้องกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีการขยายตัวของพื้นที่อนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานต่ำในปีก่อนที่ผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่ ก่อนมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน ผลจากการเร่งเบิกจ่าย หลัง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยรายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวตามการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านรายจ่ายลงทุนปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดครุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม รายจ่ายลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยราชการบางแห่งยังคงหดตัวสูง

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ -1.38 ตามการปรับลดลงของราคาพลังงาน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงมาก ประกอบกับราคาอาหารสดปรับลดลงเนื่องจากความต้องการบริโภคในภาคท่องเที่ยวลดลง สำหรับอัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ทำให้การจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงเป็นสำคัญ

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเงินให้กู้ของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4718

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th